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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
ครั้งที่ 1/2563 

ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 

 
*********************** 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

จังนครราชสีมา 

๑. นายอภินันท์ เผือกผ่อง    แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธาน) 
๒. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย    เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

๓. นางสายสุดา พานย้อย     แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 

๔. นางศรีรัตน์ นาคะวิโรจน์   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

๕. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

๖. นายอัฐพล  สัมพันธ์วงศ์   แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 

๗. นางกรคณา ลืออดุลย์    ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

จังหวัดชัยภูมิ 

8. นางสุกานดา  กวีวุฒิพันธ์   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
9. นายมนันต์พล ประชาสันติ์   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 
10. นายสุรัตน์  ดิษฐเชาวลิต   แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
11. นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย   แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
12. นางสาวจิดาภา นิลไธสง   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
13. นายพันธุ์ชัช ศรีหาพล   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

14. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน) 
15. นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด   

รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
16. นางสาวสุพัตรา  เนื้อไม้หอม   แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
17. นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย    พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
18. นายประเวศ สุดเฉลียว   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
19. นายไพบูลย์  รองสูงเนิน   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
20. นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย   ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายบดินทร์  เรืองสุขศรีวงศ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
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จังหวัดสุรินทร์ 
22. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
23. นางสาวจันทรา บุญศิริ   แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
24. นางสาวจริยา  ดีเสมอ   แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
25. นางอรพิณ มะวิญธร    แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
26. นายเจตรินทร์ ศรีโสม   แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ 
27. นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด   แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
28. นางสมฤดี  เทพวงศ์ศิริรัตน์   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
29. นายชัยวัฒน ์วงศ์อารีย์สันติ   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
 

รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา) 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
3. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
4. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
5. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (รองประธานกรรมการ) 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (รองประธาน) 
7. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 5 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนล่าง 1)  (รองประธานกรรมการ) 
8. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
9. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
10. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   
11. หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครราชสีมา  
12. ดร. ถวลัย์ มานะธัญญา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
15. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
19. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
20. ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
22. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายไพศาล จตุรพิธพร ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
2. นายฉัตรวิชช์ ภัทรศิลสุทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
3. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์สถิตพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

4. นางสาวสุดารัตน์ สุบรรณ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
5. นายชิตพล เหล่าอัน รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 
6. นางสมพิส ทองดีนอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา 
7. นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางสาวทัศนันพ์ ทองเอม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ส านักงานพาณิชย์         

จังหวัดนครราชสีมา 
9. นางภาริษา หันประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน ที่ท าการปกครอง 
 จังหวัดนครราชสีมา 
10. นายณฐพัชร พุทชา เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ที่ท าการปกครอง 
 จังหวัดนครราชสีมา 
11. นายกฤษฎา ไฝขาว เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ที่ท าการปกครอง 
 จังหวัดนครราชสีมา 
12. นายสมจิตร สุภาษิต  รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 
13. นายชาญยุทธ กองเกิด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
14. นายสุวิทย์ คะเลาวิทย ์ นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 
15. นายกิตติพันธ์ ผิวเอ่ียม รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ 
16. นายกิตติศักดิ์ แสวงผล  วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานสุรินทร์ 
17. นางสาวอาภากร สุขแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
18. นางสาวอรุณี  ชาญหัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
20. นางสาวทองค า  รักวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร   

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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21. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจรญิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                              วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข  

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 
1/2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานในการ
ประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันศุกร์ที่        
20 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 

  นครราชสีมา) 
 
นางกรคณา ลืออดุลย์   - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อศุกร์ที่   
กรรมการและผู้ช่วย 20 ธันวาคม 2562 รวม 40 หน้า หากกรรมการท่านใดเห็นว่ามีค าหรือข้อความใด           
เลขานุการ ฯ  ที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุม

พิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป ที่ประชุมมี
มติที่ส าคัญดังนี้ 

 1. เห็นชอบ โครงการขอจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา (Special 
Economic Zones: SEZs) เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร       
โดยให้ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ 
ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้ พ้ืนที่  (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ            
เพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 2. เห็นชอบ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วย
สวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และ ครม.
สัญจร โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพื้นฐานโครงการ แบบรูปรายการ 
ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือ
ประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 3. เห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัย      
เพ่ือสนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.
ส่วนกลาง และครม.สัญจร โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐานโครงการแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ (กรณีต้องขอ
อนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 
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 4. เห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรอง         
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง     
โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
การเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 
ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการ
ขอรับสนับสนุนต่อไป 

 5. เห็นชอบ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ 
โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
การเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 
ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการ
ขอรับสนับสนุนต่อไป 

 6. เห็นชอบ โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226      
ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา    
รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยให้ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ประสานส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียด
ข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ (กรณีต้อง
ขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 7. เห็นชอบ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการ
ก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท า
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
(กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 8. เห็นชอบ แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย งบประมาณ 
3,242.00 ล้านบาท (โครงการชลประทานสุรินทร์) โดยให้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ 
ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท า
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
(กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 9. เห็นชอบ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ        
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 4 เส้นทาง งบประมาณ      
รวม 6,010 ล้านบาท โดยให้ส านักงานจังหวัดสุรินทร์ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนการเสนอโครงการ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานโครงการ 
แบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่  (กรณีต้องขออนุญาต) ส่งให้       
กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อประกอบการขอรับสนับสนุนต่อไป 

 10. เห็นชอบ การขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างด่านชายแดนช่องจอมให้เป็น
ด่านศุลกากรที่ได้มาตรฐาน (ด่านศุลกากรช่องจอม) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรูปแบบรายการของโครงการ ส่งให้กลุ่มจังหวัด ฯ      
เพ่ือน าเสนอกรอ. ส่วนกลาง ผลักดันต่อไป 
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 11. เห็นชอบ เรื่อง ภาคเอกชนขุดดินแล้วน าไปจ าหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ า โดยภาคเอกชนสามารถด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและน าดินไปจ าหน่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ตื้นเขิน พ.ศ. 
2547 และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ และ
โครงการชลประทาน ตอบข้อหารือ 

 
นายไพศาล จตุรพิธพร   ผมนายไพศาล จตุรพิธพร ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามแนวทางการด าเนินงาน 
การเศรษฐกิจและ กรอ. ควรจัดประชุมกรอ. กลุ่มจังหวัดฯเดือนละครั้งหรืออย่างน้อยสองเดือนครั้ง   
สังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่ที่ผ่านมาอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และตามมติครม. ว่าไว้การขอรับการสนับสนุน 

 แผนงาน โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไม่จ าเป็นต้องรอรับการสนับสนุนจาก กรอ. 
ส่วนกลาง หรือครม. สัญจร เพียงเท่านั้น ข้อเสนอใหม่ๆ ที่ท่านเสนอเข้ามายัง กรอ.
สามารถเสนอไปยังช่องทางใดก็ได้ ในกรณีนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ไม่ต้องรอ สามารถเสนอไปยังช่องทางต่างๆ 3 - 4 ช่องทาง หากคิดว่า
โครงการมีความพร้อม ช่องทางของกระทรวงมหาดไทย สามารถขอรับการสนับสนุน     
ได้เลยเช่นเดียวกับโครงการที่ 11 โดยสามารถลงมติเห็นชอบจากกรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ   
ได้เลย ไม่ต้องรอ ครม.สัญจร เตรียมการในกรณีที่ ครม.สัญจรไม่มา ในตรงนี้ก็จะมีใน
ส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ กรอ. ภาค โดยมีรองนายกมาเป็นประธาน 
กรอ.ภาค แล้วโครงการที่จะเสนอจะไปต่ออย่างไร กรอ.จังหวัดและกรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ 
ในฐานะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส่งเรื่องไปที่ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. (สบจ.) กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงสบจ.ส่งเรื่องไปยัง
กระทรวงที่เก่ียวข้องโดยตรง ผมขออนุญาตน าเรียนประธาน 

 
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์   ผมมารับต าแหน่งและเข้าร่วมการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ เป็นครั้งแรก     
รองประธาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเหล่านี้ เข้าใจว่าคงเสนอเข้าที่ประชุม 

 ตามฟังก์ชัน  อย่างเช่นการขอรับจัดสรรก่อสร้างสถานีสูบน้ า และท่อส่งน้ าดิบ
 จากอ่างเก็บน้ าดิบจากห้วยสวาย ก่อสร้างถนนบายพาส ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
มาแล้ว ในขณะเดียวกันจังหวัดคงไม่ได้คาดหวังรับการสนับสนุน กรอ. เพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการเสนอโครงการที่เป็นความต้องการของพ้ืนที่ให้ทราบว่ามีอะไรบ้าง เช่นที่
จังหวัดบุรีรัมย์เสนอและบางส่วนก็ได้การสนับสนุนงบประมาณได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
เพราะฉะนั้น คงเปน็ช่วงครม.สัญจร มาน าเสนอให้ครม.รับทราบว่าพ้ืนที่ต้องการอะไร 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง ผลความคืบหน้าของโครงการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ผ่านมติ ครม.      
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561 (มติที่ประชุมมอบหมายให้ ส านักงานจังหวัดประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความคืบหน้าและรายงานในระเบียบวาระเพื่อทราบ) 
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นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  จังหวัดชัยภูมิ  
ผู้แทน จังหวัดชัยภูมิ ความคืบหน้าของโครงการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8  

พฤษภาคม 2561 มี โครงการทั้ งหมด 5  โครงการใหญ่  งบประมาณ ทั้ งสิ้ น 
3,998,180,000 บาท ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาแก้มลิงลุ่มน้ าชีเพ่ือป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน ๑๕ โครงการ  

(1) แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 50,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ    
ผลความคืบหน้า ได้รับงบประมาณ ปี 2562 (งบแปรญัตติ) ผลการด าเนินงาน 100 
เปอร์เซ็นต ์

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าบ้านเพชร อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 15,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินงาน     
ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและแบบแปลน
การก่อสร้างพร้อมแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ 

(3) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 45,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วย
ด าเนินงาน ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและ
แบบแปลนการก่อสร้างพร้อมแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ    

(4) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านหนองตะครอง อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 45,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ   
เป็นหน่วยด าเนินงาน ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและ             
มีประมาณการและแบบแปลนการก่อสร้างพร้อมแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ 

(5) แก้มลิงบึงละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 50,000,000 
บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีบน เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า         
อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและแบบแปลนการก่อสร้างพร้อม
แล้ว (แก้ไขชื่องานเป็น ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองจิก โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาชีบน ต าบลบ้านตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ) 

(6) แก้มลิงกุดปลามันพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 25,000,000 บาท ส านักงานก่อสร้ างชลประทานขนาดกลางที่ ๖       
เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้รับงบประมาณ ปี 2562 (งบแปรญัตติ)      
ผลการด าเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์    

(7) แก้มลิงโคกแพงพวยพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ     
ผลความคืบหน้า ได้รับงบประมาณ ปี 2562 (งบแปรญัตติ) ผลการด าเนินงาน 100 
เปอร์เซ็นต์    

(8) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณ 20,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ     
ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและแบบแปลน
การก่อสร้างพร้อมแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ 
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(9 ) แก้มลิ งบึ งนกโง่  อ า เภอคอนสวรรค์  จั งหวัดชั ยภู มิ  งบประมาณ 
25,000,000 บาท โครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า 
อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและแบบแปลนการก่อสร้างพร้อม
แล้ว รอจัดสรรงบประมาณ 

(10) แก้มลิงกุดหวายพร้อมอาคารประกอบระยะที่ 4 อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 40,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีบน 
เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า กรมชลประทานได้รับงบประมาณ ปี 62        
(งบแปรญัตติ)  งบประมาณ  27,218,102 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(11) แก้มลิงหนองบัวใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีบน เป็นหน่วย
ด าเนินการ ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและ
แบบแปลนการก่อสร้างพร้อมแล้ว 

(12) แก้มลิงบึงอ าพันพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 20,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีบน เป็นหน่วย
ด าเนินการ ผลความคืบหน้า กรมชลประทานได้รับงบประมาณ  ปี  62 (งบแปรญัตติ)  
งบประมาณ  11,660,450 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

(13) แก้มลิงบึงแก้งพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 20,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม – เชิญ เป็นหน่วย
ด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้รับงบประมาณ ปี 2562 (งบ พรบ.62) ผลการ
ด าเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์  

(14) แก้มลิงหนองเซียงซาพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ เป็นหน่วย
ด าเนินการ ผลความคืบหน้า อยู่ในร่าง พรบ.2563 มีผลส ารวจและมีประมาณการและ
แบบแปลนการก่อสร้างพร้อมแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ 

(15) แก้มลิงหนองสามหมื่นพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ 20,000,000 บาท โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพรม-เชิญ เป็นหน่วย
ด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้รับงบประมาณ ปี 2562 (งบ พรบ.62) ผลการ
ด าเนินงาน 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าล าน้ าเชิญ  ต าบลสระพัง  อ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 180,000,000 บาท ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที่ ๖ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ส่งค าขอตั้งงบประมาณงบ พรบ.       
ปี พ.ศ.2564-2566 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่ดิน งานส ารวจภูมิ
ประเทศและออกแบบ 

3. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยซาง  ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 597,650,000 บาท ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที่ ๖ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ งานเตรียม
ความพร้อม(งานส ารวจภูมิประเทศ งานออกแบบ และงานเจาะส ารวจธรณีวิทยา) ใน ปี 
พ.ศ.2561 แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องราษฎรไม่ยินยอมให้ที่ดิน ปัจจุบันจึงยังไม่สามารถ
เข้าด าเนินงานในพ้ืนที่ได้ จึงต้องขอคืนงบประมาณกลับไป 
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4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2  โครงการ  
(1) โครงการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร พร้อมทางจักรยาน ทางหลวง

ห ม าย เล ข  ๒ ๐ ๒  ชั ย ภู มิ -บั ว ให ญ่  ระยะท าง  ๔ ๙  กิ โล เม ต ร  งบ ป ระม าณ 
1,401,880,000 บาท แขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณ 1,198,000 บาท ด าเนิน
กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน จ านวน ๔ แห่ง 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
(2) โครงการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลช ๒๐๕ ช่อง

ส าราญ   - หนองบัวโคก ระยะทาง ๕๐.๖๗ กิโลเมตร งบประมาณ 1,266,850,000 
บาท แขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 98 ,489 ,400 บาท ด าเนินกิจกรรม       
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานราวกันอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภับบริเวณหน้า
โรงเรียน ระยะทางประมาณ 6.731 กิโลเมตร 

5. ด้านการท่องเที่ยว  1  โครงการ 
(1) โครงการถนนแหล่งท่องเที่ยว บึงละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชั ยภูมิ 

งบประมาณ 106,800,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เป็นหน่วยด าเนินการ 
ผลความคืบหน้า  

- ด าเนินการ ส ารวจ-ออกแบบ ประมาณราคาแล้วเสร็จ 
- กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อนุญาติให้ใช้พ้ืนที่ด าเนินการ

ก่อสร้างแล้ว จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ   จังหวัดบุรีรัมย ์
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์ ความคืบหน้าของโครงการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8  

พฤษภาคม 2561 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขอรับการสนับสนุนและขอรับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 4 ด้าน ณ ปัจจุบันนี้เราได้รับการจัดสรรแล้วจ านวน 3 ด้าน ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้รับการสนับสนุนแล้วงบประมาณ 150 ล้าน
บาทด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 270 ล้านบาท และด้านคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ 803,447,700 บาท รวมงบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรรแล้ว 
1,223,447,700 บาท โดยเราขอรับการจัดสรรทั้ งสิ้นจ านวน 79 รายการ 
งบประมาณรวม 9,978,043,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   

1. ด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
(1) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 22 กิจกรรม 

งบประมาณ 753,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุน 3 กิจกรรม งบประมาณ 
85,000,000 บาท โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม – ภัยแล้งซ้ าซาก จังหวัดบุรีรัมย์   
(22 กิจกรรม)  เพ่ือเร่งการระบายน้ าในฤดูน้ าหลากและเก็บน้ าไว้ในล าน้ าช่วงปลายฤดู
ฝนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้  
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ของบปี 2561 เพิ่มเติม (9 กิจกรรม 255 ล้านบาท)  
1.1) ระบบระบายน้ าล าปลายมาศ (อ.ล าปลายมาศ) ต าบลหินโคน อ าเภอ      

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62)  
1.2) อาคารบังคับน้ าบ้านโคกกลาง ต าบล โคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
1.3) ระบบระบายน้ าล าปลายมาศ (อ.ช านิ) ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด

บุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62)  
1.4) อาคารบังคับน้ าแดงใหญ่ ต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณ 25,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
1.5) อาคารบังคับน้ าบ้านโคกเจริญ ต าบล จันดุม อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ งบประมาณ 18,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
1.6) แก้มลิงบ้านโคกเขาพร้อมอาคารประกอบต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 25,000,000 บาท 
1.7) ประตูระบายน้ าล าปลายมาศ บ้านโคกมะม่วง  ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอ

ปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 22,000,000 บาท 
1.8) อาคารบังคับน้ าบ้านยางแห่งที่ 2 ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 25,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62)  
1.9) อาคารบังคับน้ าบ้านหัวสะพานแห่งที่ 2 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด

บุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท 
บรรจุแผนของบปี 2562-2564 (13 กิจกรรม 498 ล้านบาท)  
1.10) อาคารบังคับน้ าบ้านดงยายเภาพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลนิคม อ าเภอส

ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท  
1.11) ระบบระบายอ่างเก็บน้ าห้วยสวายป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ต าบล

กระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท 
1.12) ระบบระบายน้ าห้วยตะแบก ต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
1.13) ระบบระบายน้ าล าพังชู ต าบลบ้านยาง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณ 30,000,000 บาท  
1.14) ระบบระบายน้ าล าห้วยพลับพลา ต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 49,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
1.15) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ าเภอ หนองหงส์ ต าบลห้วยหิน อ าเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท  
1.16) อาคารบังคับน้ าบ้านห้วยศาลาพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลหนองบัวโคก 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 12,000,000 บาท 
1.17) อาคารบังคับน้ าบ้านยางพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอ

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท 
1.18) อาคารบังคับน้ าห้วยเอ้ียะ ต าบล หนองเยือง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 23,000,000 บาท 
1.19) อาคารบังคับน้ าบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ า 

ต าบล กันทรารมย์ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (25,000,000 บาท)  



๑๑ 
 

1.20) อาคารบังคับน้ าบ้านปัญจคามพร้อมขุดลอก ต าบลโคกกลาง อ าเภอ     
ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท 

1.21) แก้มลิงบ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณ 9,000,000 บาท  

1.22) สถานีสูบน้ าพร้อมระบบส่งน้ า (PL1) ประตูระบายน้ า บ้านศาลา ต าบล
ชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 120,000,000 บาท 

 
ผลความคืบหน้า  
- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประชุมร่วมกับ สศช. ส านัก

งบประมาณ กรมชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 ที่ประชุมมีมติให้ กรมชลประทาน และจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ให้ระบุความ
จ าเป็น และการใช้ประโยชน์ที่ระบุผลสัมฤทธิ์ (Outcome)   

   (2) การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 
การด าเนินการจะไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2561 หากจังหวัด
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความส าคัญและเร่งด่วน ให้เร่งจัดท าข้อมูลเสนอ สทนช. 
พิจารณาภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 หากมีความเหมาะสมจะได้ส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณและเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป  

- จังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ด าเนินการตามมติ         
ที่ประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งเอกสารให้ สทนช. เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไปแล้ว 

- ได้รับงบแปรญัตติ ปี 2562 จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 65 ล้านบาท 
- อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 จ านวน 10 รายการ งบประมาณรวม 

144 ล้านบาท 
 
(2 ) การพัฒ นาแหล่ งน้ า เพ่ื อการ เกษ ตร  25 กิ จกรรม  งบประมาณ 

412,000,000 บาท ได้รับการสนับสนุน 3 กิจกรรม งบประมาณ 65,000,000 บาท 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์
และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล (25 กิจกรรม) เพ่ือให้เกษตรกร
พ่ึงพาตนเอง สามารถลดต้นทุนการผลิต และขยายผลโครงการสู่พ้ืนที่อ่ืนได้ ดังนี้ 

ของบปี 2561 เพิ่มเติม (11 กิจกรรม งบประมาณ 165 ล้านบาท)   
1) อาคารบังคับน้ าบ้านส าโรงพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ า ต าบล

กระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 12,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
2) อาคารบังคับน้ าเมืองไผ่พร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
3) อาคารบังคับน้ าบ้านโคกยางพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ า 

ต าบลกันทรารมย์ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 25,000,000 บาท           
(งบแปรญัตติ ปี 62)  



๑๒ 
 

4) อาคารบังคับน้ าบ้านหนองบอนพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  

5) อาคารบังคับน้ าบ้านหนองแขมพร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ า 
ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  

6) แก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 12,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  

7) แก้มลิงหน้าฝายบ้านแท่นพระ ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  

8) แก้มลิงบ้านตาเป้าน้ าอ้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ า ต าบลห้วย
ส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 6,000,000 บาท  

9) แก้มลิงสวายสอพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ า ต าบลสะแกโพรง 
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  

10) แก้มลิงบ้านละหานพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ า ต าบลร่อนทอง 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62)  

11) แก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ า ต าบลเมืองแก 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62) 

บรรจุแผนของบปี 2562-2564  (14 กิจกรรม งบประมาณ 247 ล้านบาท)  
 12) เพ่ิมประสิทธิภาพบ้านสุขวัฒนาพร้อมอาคารประกอบ ต าบลชุมแสง 

อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท 
 13) อาคารบังคับน้ าบ้านห้วยศาลาพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลหนองบัวโคก 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 12,000,000 บาท 
 14) อาคารบังคับน้ าบ้านยางใหม่พร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอ      

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 15) อาคารบังคับน้ าบ้านตะครองพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลหนองเต็ง อ าเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 16) อาคารบังคับน้ าบ้านยางพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอล า

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท 
 17) อาคารบังคับน้ าบ้านหนองตาดพร้อมระบบส่งน้ า  ต าบลบ้านยาง อ าเภอ

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
 18) อาคารบังคับน้ าบ้านจานพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลชุมแสง อ าเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 19) อาคารบังคับน้ าบ้านทุ่งสว่างพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลสูงเนิน อ าเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 20,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
 20) อาคารบังคับน้ าบ้านยางพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 15,000,000 บาท 
 21) อาคารบังคับน้ าบ้านห้วยตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ า ต าบลบ้านยาง อ าเภอ

ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63)  
 22) อาคารบังคับน้ าบ้านกาบอักพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลชุมแสง อ าเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท 



๑๓ 
 

 23) อาคารบังคับน้ าบ้านบัวถนนพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลสูงเนิน อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 24) อาคารบังคับน้ าบ้านบุพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลล าดวน อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000,000 บาท 

 25) อาคารบังคับน้ าบ้านหนองลุมปุ๊กพร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลล าไทรโยง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 25,000,000 บาท 

 
ผลความคืบหน้า  
- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประชุมร่วมกับ สศช. ส านัก

งบประมาณ กรมชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 ที่ประชุมมีมตใิห้ กรมชลประทาน และจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าสนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ให้ระบุความ
จ าเป็น และการใช้ประโยชน์ที่ระบุผลสัมฤทธิ์ (Outcome)   

   (2) การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 
การด าเนินการจะไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2561 หากจังหวัด
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความส าคัญและเร่งด่วน ให้เร่งจัดท าข้อมูลเสนอ สทนช. 
พิจารณาภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 หากมีความเหมาะสมจะได้ส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณและเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป  

- จังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ด าเนินการตามมติที่
ประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งเอกสารให้ สทนช. เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไปแล้ว 

- ได้รับงบแปรญัตติ ปี 2562 จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 65 ล้านบาท 
- อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 จ านวน 10 รายการ งบประมาณรวม 

144 ล้านบาท 
 
2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) โครงข่ายคมนาคมทางถนน 10 กิจกรรม งบประมาณ 3,983,800,000 

บาท ได้รับการสนับสนุน 2 กิจกรรม งบประมาณ 270,000,000 บาท 
1) งานขยายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หัวถนน – บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.

136+000 - กม.136+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 25,000,000 บาท 
ผลความคืบหน้า  

- กรมทางหลวงประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือขออนุญาต
ด าเนินการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวให้เป็น 4 ช่องจราจรระดับพ้ืน (At Grade) 
โดยจะขอรับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
และเพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร 

- แขวงทางหลวงบุรีรัมย์  แจ้งว่าอยู่ ในร่าง พ .ร.บ .งบประมาณ  ปี  63 
งบประมาณ 25 ล้านบาท 

 



๑๔ 
 

2) งานขยายทางหลวงหมายเลข 2378  ตอน สะพานบุรีรินทร์ - ไทรงาม    
กม.20+040 - กม.41+425 ระยะทาง 21.385 กม. งบประมาณ 578,000,000 
บาท (รายการนี้อยู่ในข้อเสนอฯ รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอม
พระ-สตึก จ.สุรินทร์, จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม. 41+425 งบประมาณ
1,278,000,000 บาท) ผลความคืบหน้า กรมทางหลวงได้ขยายให้เป็น 4 ช่องจราจร
แล้วบางช่วง ระยะทางรวมประมาณ 19 กม. ยังเหลือช่วงที่ยังคงเป็น 2 ช่องจราจรอยู่
อีกประมาณ 22 กม. ซึ่งกรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2564 

3) งานขยายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - ประโคนชัย ระหว่าง 
กม.10+750 - กม.41+550 ระยะทาง 29.90 กม. งบประมาณ 783,000,000 
บาท ผลความคืบหน้า  

- กรมทางหลวงได้ขยายให้เป็น 4 ช่องจราจรแล้วบางช่วง ระยะทางรวม
ประมาณ 5 กม. ยังเหลือช่วงที่ยังคงเป็น 2 ช่องจราจรอยู่ อีกประมาณ 26 กม.           
ซึ่งกรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2563  

- แขวงทางหลวงบุ รีรัมย์  แจ้ งว่าอยู่ ในร่าง พ .ร.บ .งบประมาณ  ปี  63 
งบประมาณ 480 ล้านบาท (ช่วง กม.26+500 – กม.41+000) 

4)  งานขยายทางหลวงหมายเลข 348  ตอน ช่องตะโก – น้อยสะแกกวน กม.
80+061 - กม.99+240 ระยะทาง 19.179 กม. งบประมาณ 500,000,000 
บาท      ผลความคืบหน้า  

- กรมทางหลวงแจ้งว่าครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่  19 ก.ย.60 ให้ระงับการ
ด าเนินการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
ดงใหญ่  

- แขวงทางหลวงบุ รีรัมย์  แจ้ งว่าอยู่ ในร่าง พ .ร.บ .งบประมาณ  ปี  63 
งบประมาณ 45 ล้านบาท (ช่วง กม.80+061 – กม.83+000) 

5) งานขยายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ประโคนชัย - บ้านกรวด 
ระหว่าง กม.45+140 - กม.53+482 และ กม.55+483- กม.64+232 ระยะทาง 
17.092 กม. งบประมาณ 512,000,000 บาท ผลความคืบหน้า  

- กรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2563 
- แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แจ้งว่าอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 ของกลุ่ม

จังหวัดฯ งบประมาณ 40 ล้านบาท (ช่วง กม.61+800 – กม.63+400 ระยะทาง 
1.6 กม.) 

6) งานขยายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.
176+200 - กม.189+040 ระยะทาง 12.840 กม. งบประมาณ 340,000,000 บาท 
ผลความคืบหน้า  

      - กรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2564 
      - ณ วันที่ 27 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์รายงานผลความคืบหน้า

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 เพ่ือด าเนินการจ านวน 5.455 กม. งบประมาณ 
60 ล้านบาท  เพ่ือก่อสร้างขยายไหล่ทางและผิวทางเป็น 12 เมตร (ช่วง กม.
183+505 - กม.188+960)  ขณะนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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      - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แจ้งว่าอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 
งบประมาณ 50 ล้านบาท (ช่วง กม.166+260 – กม.168+260) 

7) งานขยายทางหลวงหมายเลข 2117 ตอน ตะโก - เขาพนมรุ้ง กม.0+000 - 
กม.11+986 ระยะทาง 11.986 กม.งบประมาณ 324,000,000 บาท ผลความก้าวหน้า 
กรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2565 

8) งานขยายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรีรัมย์ - พุทไธสง กม. 7+000 - 
กม.59+950 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 30.920 กม. งบประมาณ 773,000,000 บาท      
ผลความคืบหน้า      

- กรมทางหลวงมีแผนจะด าเนินการในปี 62-64  
- ณ วันที่ 27 ธ.ค.61 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์รายงานผลความคืบหน้าได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ 210 ล้านบาท  ดังนี้ 
           (1) ช่วง กม.7+000- กม.13+200 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 

2562 จ านวน 150 ล้านบาท ท าการขยาย 4 ช่องจราจร  
  (2) ช่วง กม.55+700-กม.59+750 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 

2562 จ านวน 60 ล้านบาท ท าการขยาย 4 ช่องจราจร  ขณะนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แจ้งว่าอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 จ านวน 2 

ช่วง งบประมาณ รวม 50 ล้านบาท ดังนี้ 
 (1) ช่วง กม.41+950 – กม.43+443 งบประมาณ 30 ล้านบาท 
 (2) ช่วง กม.54+900 –  กม.55+700) งบประมาณ 20 ล้านบาท 
9) งานเกาะแบ่งถนน (RAISED MEDIAN )  ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน 

บุรีรัมย์ - สตึก ระหว่าง กม.102+604 - กม.137+897 ระยะทาง 35.293 กม. 
งบประมาณ 60,000,000 บาท ผลความคืบหน้า กรมทางหลวงได้บรรจุในแผนเสนอ
ขอรับงบประมาณปี 2563   

10) โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด 
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 
24 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2445 อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 
7.400 กม. ผลความคืบหน้า กรมทางหลวงชนบท แจ้งว่าจากการตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ อปท. 
และกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดท าผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย             
มีขอบเขตผังเมืองครอบคลุมแนวถนน ประกอบกับแนวถนนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าละเวี้ยและป่าหนองน้ าขุ่น ที่ สปก.จัดท าเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงขอให้จังหวัดสั่งการให้
หน่วยงานในพื้นท่ีด าเนินการ ดังนี้  

- ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรวจสอบว่าโครงการสอดคล้อง
กับข้อก าหนดผังเมืองหรือไม่     

- หากสอดคล้องกับข้อก าหนดผังเมือง ให้ อปท. ที่เกี่ยวข้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดินตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- หากจังหวัดมีความพร้อมในด้านพ้ืนที่แล้ว ให้แจ้งกรมทางหลวงชนบททราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาสนับสนุนการก่อสร้างตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนต่อไป 

 



๑๖ 
 

ทั้งนี้ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจสอบแล้วถนนสายดังกล่าว
อยู่ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2560 กรณีร่างผังเมือง
รวมชุมชนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองยัง
ไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้ ก็ไม่มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใด จังหวัดจึงได้แจ้งให้แขวงทาง
หลวงชนบทบุรีรัมย์ประสานแจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้องด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป 

 
สรุปข้อมูลกระทรวงคมนาคม ในเบื้องต้นจะด าเนินการ 
   - ปี 2562 = 2 สายทาง (ล าดับที่ 1,8) 
   - ปี 2563 = 4 สายทาง (ล าดับที่ 3,5,8,9)   
   - ปี 2564 = 3 สายทาง (ล าดับที่ 2,6,8)  
   - ปี 2565 = 1 สายทาง (ล าดับที่ 7)  
   - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องพ้ืนที่ = 2 สายทาง (ล าดับที่ 4, 10)  
สรุป 
   1. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์แจ้งว่าได้รับจัดสรรงบประมาณปี 62แล้วจ านวน 

2 สายทาง (เป็นช่วงๆ) รวม 270 ล้านบาท 
   2. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แจ้งว่าอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 

จ านวน 6 สายทาง งบประมาณรวม  690 ล้านบาท (รวมอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบกลุ่ม
จังหวัด 1 สายทาง 40 ล้านบาท) 

 
(2) โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ 1 กิจกรรม งบประมาณ 1,250,000,000 บาท  

โครงการปรับปรุงสนามบินบุรีรัมย์รองรับการเป็นสนามบินศุลกากรดังนี้  
    1) ขอให้เร่งรัดกรมท่าอากาศยานด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) ต่อโครงการขยายทางวิ่ง สนามบินบุรีรัมย์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและ ผลความ
คืบหน้า กรมท่าอากาศยานได้จัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายประจ าปี 2561         
เพ่ือด าเนินการจ้างออกแบบส าหรับจ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ 
และลานจอดเครื่องบิน ขณะนี้ด าเนินแล้วเสร็จ  

    2) ขยายต่อเติมความยาวทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 3,000 เมตร 
งบประมาณ 750,000,000 บาท และก่อสร้างอาคารที่ พักผู้ โดยสารหลังใหม่       
ขนาด 2 ชั้น งบประมาณ 500,000,000 บาท ผลความคืบหน้า กรมท่าอากาศยาน
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี (คาดว่าแล้วเสร็จ มี.ค.63) ก่อนเข้าสู่กระบวนการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
(3) ด้านระบบระบายน้ า 1 กิจกรรม งบประมาณ 433,800,000 บาท 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลความคืบหน้า ส านักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้
ทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง   
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(4) ด้านการส ารวจ และออกแบบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 2 กิจกรรม
งบประมาณ 30,000,000 บาท   

1) การก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนทางหลวงหมายเลข 288 ตอน  ถนนวงแหวน
รอบเมืองบุรีรัมย์ บริเวณ กม.2+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 30,000,000 บาท 

 2) การลดผลกระทบจากการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ – อุบลราชธานีในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้  

       2.1 ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายการยกระดับเส้นทาง
รถไฟให้พ้นบริเวณทางข้ามแยกเทพนคร เพ่ือแก้ปัญหาจราจร และลดอุบัติเหตุ     

       2.2 พิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยในจ านวนที่เหมาะสมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ  
       2.3 ให้สิทธิในการจับจองเพ่ือจ าหน่ายสินค้าในสถานีรถไฟบุรีรัมย์แก่

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
       2.4 ขอใช้เส้นทางขนส่งหินของการรถไฟบุรีรัมย์ พัฒนาเป็นเส้นทางการ

รถไฟเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างสถานีรถไฟบุรีรัมย์ - สนามฟุตบอลช้างอารีนา 
       2.5 ขอให้ก่อสร้างสถานีรถไฟบุรีรัมย์ให้มีรูปทรงสอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ผลความคืบหน้า  
  - การก่อสร้างอุโมงค์ลอดถนนกระทรวงคมนาคมแจ้งให้ทราบว่ากรมทาง

หลวงได้บรรจุในแผนเสนอขอรับงบประมาณปี 2564  
  - การลดผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ ในการประชุมสรุปข้อเสนอฯ 

25 เม.ย.61 ผู้แทน กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า  
     1. ทางการรถไฟฯ ได้ขยายการยกดับให้พ้นบริเวณทางข้ามแยกเทพนครแล้ว  
     2. การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย

ตามระเบียบฯ  หากไม่เป็นธรรมสามารถอุทธรณ์ได้ 
    3. การขอใช้เส้นทางขนส่งหินเพ่ือการท่องเที่ยว เนื่องจากยังไม่มีความ

พร้อมจึงขอชะลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน 
    4. ได้มีการปรับรูปแบบก่อสร้างสถานีรถไฟให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

จังหวัดแล้ว 
 

3. ด้านการท่องเที่ยว  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 54,300,000 บาท ดังนี้ 
       1) ระบบแสงสว่างและความปลอดภัยเส้นทางจักรยานอ่างเก็บน้ าห้วย

จระเข้มาก งบประมาณ 19,200,000 บาท 
       2) ปรับปรุงท านบดินอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก ต าบลบ้านบัว อ าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 14,500,000 บาท 
       3) ลานกิจกรรมและนันทนาการอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก ต าบลบ้านบัว 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,600,000 บาท 
       4) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก ต าบลบ้านบัว 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,000,000 บาท    



๑๘ 
 

ผลความคืบหน้า  
- จะเสนอเพ่ือขอบรรจุในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขต

พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และ/หรือเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

 - อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 ของกลุ่มจังหวัดฯ จ านวน 1 รายการ 
(ปรับปรุงท านบดินฯ)  งบประมาณ 14.50 ล้านบาท 

   
4. ด้านคุณภาพชีวิต 17 กิจกรรม งบประมาณ 3,061,143,000 บาท 

ได้รับการสนับสนุน 5 กิจกรรม งบประมาณ 803,447,700 บาท 
1) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งบประมาณ 700,000,000 บาท ผลความคืบหน้า สภา
การพยาบาล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สภ.พ.01/05/507 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2561 แจ้งให้ทราบว่า สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ 
พ.ศ.2561-2565 ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มี
มติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561) ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

   - สภาการพยาบาล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สภ.พ.01/05/506 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2561 แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเตรียมความพร้อมของ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 และให้รับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน ตามท่ีเสนอขอ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2561 

   - ส าหรับการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างคณะพยาบาลศาสตร์และคณะด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตการใช้พ้ืนที่ 

2)  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Trauma & 
Sport injury care center) งบประมาณ 700,000,000 บาท 

3)  โครงการจัดตั้งอาคารศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 1,001,410,000 บาท       

4) การก่อสร้างอาคารรองรับการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลนางรอง อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 360,733,000 บาท 

 
 
 
 



๑๙ 
 

ผลความคืบหน้า 2)-4)  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้ทราบว่าส าหรับการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ผูกพัน 3 ปี รวม 700 ล้านบาท ปี 62 จ านวน 140 ล้านบาท, ปี 63 จ านวน 280 
ล้านบาท, ปี 64 จ านวน 280 ล้านบาท และส าหรับการจัดตั้งอาคารศูนย์ดูแลส่งเสริม
และฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ ในเรื่องของการขอใช้พ้ืนที่ขณะนี้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
การให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการ สปก.ชุดใหญ่   
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาอนุมัติ และส าหรับ
การก่อสร้างอาคารรองรับการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลนางรอง ได้เสนอเข้าบรรจุ    
ในแผนงบลงทุน ปี 63 แต่ไม่ได้รับการเห็นชอบอนุมัติแผน 

 
5) โครงการจัดหาน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวพ้ืนที่เศรษฐกิจ -ชุมชน เมือง

บุรีรัมย์ จ านวน 13 กิจกรรม ดังนี้ 
ของบปี 2561 เพ่ิมเติม (5 กิจกรรม 150 ล้านบาท)  
 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสวาย ต าบล

กระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 35,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.   
งบปี 63) 

 5.2 แก้มลิงตะแบงรังโคม ต าบลสะเดา อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62) 

 5.3 แก้มลิงหนองคูขาด ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท (งบแปรญัตติ ปี 62)  

 5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าตะโกรี ต าบลส าโรง 
อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63) 

 5.5 อาคารบังคับน้ าพร้อมระบบกระจายน้ าบ้านหนองปลาไหล ต าบล
หนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 25,000,000 บาท   
(งบแปรญัตติ ปี 62) 

บรรจุแผนของบปี 2562-2564 (8 กิจกรรม 149 ล้านบาท)  
 5.6 แก้มลิงพวงหนองกโตวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ า 

ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000,000 บาท 
 5.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยขี้หนู ต าบลล า

ปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 50,000,000 บาท (ร่าง 
พ.ร.บ.งบปี 63) 

 5.8 แก้มลิงบ้านตะโก ต าบลอิสาณเขต อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 8,000,000 บาท 

 5.9 แก้มลิงบ้านราษฏ์รนิยม ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 7,000,000 บาท 

 5.10 แก้มลิงหนองโสน ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 5,000,000 บาท 



๒๐ 
 

 5.11 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าฝายตะโกสิง ต าบลเจริญสุข 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 20,000,000 บาท 

 5.12 แก้มลิงบ้านระเบิกขาม ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ 10,000,000 บาท (ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 กลุ่มจังหวัด 8 ล้าน
บาท) 

 5.13 คลองเชื่อมห้วยโสนราช ต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 19,000,000 บาท (งบภัยแล้ง 500 ล้าน ปี 62  จ านวน 
18.4477 ล้านบาท) 

ผลความคืบหน้า 
   - ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประชุมร่วมกับ สศช. ส านัก

งบประมาณ กรมชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 ที่ประชุมมีมติให้ กรมชลประทาน และจังหวัดด าเนินการ ดังนี้  

        1. โครงการจัดหาน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวพ้ืนที่เศรษฐกิจ-ชุมชน เมือง
บุรีรัมย์ ให้ระบุความจ าเป็น และการใช้ประโยชน์ที่ระบุผลสัมฤทธิ์ (Outcome)   

        2. การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเนื่องจาก ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 
การด าเนินการจะไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2561 หากจังหวัด
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความส าคัญและเร่งด่วน ให้เร่งจัดท าข้อมูลเสนอ สทนช. 
พิจารณาภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 หากมีความเหมาะสมจะได้ส่งให้ 

ส านักงบประมาณพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณและเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป  

   - จังหวัดได้มอบหมายให้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ด าเนินการตามมติที่
ประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งเอกสารให้ สทนช. เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไปแล้ว 

  - ได้รับงบแปรญัตติ ปี 2562 จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 85 ล้านบาท 
  - ได้รับงบภัยแล้ง (500 ล้าน) ปี 2562 จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 

18.4477 ล้านบาท  
  - อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 จ านวน 4 รายการ งบประมาณรวม 

123 ล้านบาท (รวมอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบกลุ่มจังหวัด 1 รายการ งบประมาณ 8 ล้านบาท) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ จังหวัดสุรินทร์  
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์   รายงานผลความคืบหน้าของโครงการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ  

สังคมของจังห วัดสุรินทร์  ต ามมติ ค รม .  เมื ่อ วันที ่  8  พฤษภาคม  2561      
ณ  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดสุรินทร์  มี โครงการที่ด า เนินการอยู ่  9  ร ายการ 
งบประมาณทั้ งสิ้น 4,504,679,510 บาท ดังนี้  

 

(1) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อ าเภอ
สนม อ าเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 505,000,000 บาท    
โครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้ด าเนินการ
ส ารวจเพื่อออกแบบเบื้องต้นแล้ว  



๒๑ 
 

(2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 285,000,000 บาท โครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ 
ผลความคืบหน้า ได้ด าเนินการส ารวจเพื่อออกแบบเบื้องต้นแล้ว 

(3) กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ตอน สุรินทร์ ห้วยทับทัน
ระหว่าง กม.187+   420 กม.233+891 รวมระยะทาง 46.471 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,600,000,000 บาท แขวงทางหลวงสุรินทร์  เป็นหน่วยด าเนินการ    
ผลความคืบหน้า ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เนื่องจากมีแนวเส้นทาง         
ผ่านแหล่งโบราณสถานซึ่ งก าหนดให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 (4) กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนสุรินทร์ - สังขะ ระหว่าง 
กม.12+010- กม.26+700 และ กม.29+800 -กม.39+800 รวมระยะทาง 
24.690 กิโลเมตร งบประมาณ 560,000,000 บาท แขวงทางหลวงสุรินทร์         
เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ได้รับจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมย่อย        
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
35 ล้านบาท และได้เสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) งบประมาณ 
50 ล้านบาท 

(5) กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ- สตึก ระหว่าง                
กม.0+000 - กม.20+200 รวมระยะทาง 20.200 กิโลเมตร งบประมาณ 
700,000,000 บาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า 
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เนื่องจากมีแนวเส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถาน    
ซึ่ งก าหนดให้จัดท ารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมก่อน ทั้ งนี้  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ด้วยแล้ว 

(6) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์      
เพ่ือการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว บริเวณพ้ืนที่สาธารณประโยชน์หนองตาเกา 
ต าบลเชื้อเพลิง อ าเภอปราสาท งบประมาณ 40,000,000 บาท หอการค้าจังหวัด
สุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า จังหวัดสุรินทร์ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บท  
การจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีให้บริการของท่าอากาศยาน (Catchment Area) 

 (7) โครงการโลกของช้าง (Elephant World) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ขอรับ   การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายใน โครงการ ปรับปรุงภู มิทั ศน์  และอาคารจัดแสดงต่ าง ๆ  งบประมาณ 
153,244,000 บาท องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์  เป็นหน่วยด าเนินการ               
ผลความคืบหน้า ได้น าโครงการโลกของช้าง (Elephant World) เข้าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งโครงการฯ       
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว         
ของเขตพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

 
 



๒๒ 
 

(9) การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพ       
สู่ AEC) งบประมาณ 561,435,510 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์        
เป็นหน่วยด าเนินการ ผลความคืบหน้า ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุข 

 
นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ 8) โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเหมืองหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้างและการ- 
ประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ และต าบลไพล  
จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ า ศูนย์ประชุม       

และพ้ืนที่ส าหรับการพาณิชย์ ศูนย์กีฬาทางน้ า และศูนย์เรียนรู้ชุมชน งบประมาณ 
100,000,000 บาท สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  เป็นหน่วยด าเนินการ            
สืบเนื่องมาจากจังหวัดสุรินทร์มีลักษณะขุมเหมืองหินอยู่หลายขุมเหมือง และจะ
กลายเป็นแหล่งน้ าเล็ก ๆ อยู่หลายๆที่ ประมาณ 100 ไร่เศษ แบบไม่ต่อเนื่องกัน เราจึง
จะใช้ประโยชน์จากเหมืองหิน เพ่ือมาท าเป็นแหล่งน้ าที่ใช้อุปโภคและบริโภค โดยมีการ
เสนอ ครม.สัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวนี้ได้ใช้ประโยชน์ โดยลักษณะ
เหมืองจะเป็นหลุมน้ า หลายหลายหลุมประมาณ 100 ไร่ ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง
รองรับน้ าได้ เพราะความลึกอยู่ประมาณ 20 เมตรได้ และเราได้เล็งเห็นว่าต่อไป       
เราสามารถใช้ประโยชน์ จากส่วนนี้ ได้ ในการน าน้ ามาใช้ อุป โภคและบริ โภค              
และยังสามารถจัดท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าหรือกีฬาทางน้ า     
ผลความคืบหน้ า  สภาอุตสาหกรรมจั งหวัดสุ รินทร์  ด าเนินการตามกระบวน
พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์               
ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บางพ้ืนที่ไปแล้วบางส่วนโดยใช้เงินของภาคเอกชน
ด าเนินการเอง และได้ประสานกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ และ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเรื่องร่องน้ า         
ที่ตื้นเขิน และถนนพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ จึงต้องขอค าปรึกษาเพ่ือหาทางแก้ไข
พ้ืนที่ในส่วนนี้ให้ได้ใช้ประโยชน์จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าครับ 

 
นายไพศาล จตุรพิธพร   ขอสอบถามเรื่องโครงการยกระดับเมืองนวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา  โครงการ Northeasterm Food Innopolis เพ่ือบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plants) 
การเศรษฐกิจและ  มีความคืบหน้าอย่างไร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลังจากมหาวิทยาลัย 
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  เทคโนโลยีสุรนารีได้ประสานเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง Food Innopolis ขึ้นในจังหวัด 
   นครราชสีมา และโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง  
   Korat ICD  : Inland Container Depot มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้รายงานความคืบและผู้รับผิดชอบไม่ได้เข้า 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ ร่วมประชุม และไม่ได้ส่งรายงานเข้ามาด้วย จะมีแต่ผลความคืบหน้าจากการประชุม  

กรอ. รอบที่ผ่านมา  
 

นายไพศาล จตุรพิธพร   โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา  ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความคืบหน้าอย่างไร 
การเศรษฐกิจและ   
สังคมแห่งชาติ (สศช.)   



๒๓ 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ เรื่องของโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง คาดการณ์ว่าอาจมีปัญหาในเรื่อง           

การบริหารจัดการซึ่งต้องมีแผนการบริหารจัดการผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากร ค่าดูแลบ ารุงรักษาสถานที่  แต่ก็มี
โครงการอ่ืนที่ให้การสนับสนุน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างดึกด าบรรพ์อยู่ โดย
ได้รับงบประมาณในส่วนของจังหวัดเองหรืองบประมาณของทางภาคที่เข้ามาสนับสนุน
ให้พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็น ยูเนสโก (UNESCO)  

 
นายไพศาล จตุรพิธพร   พ้ืนที่ด าเนินการอาจต้องขออนุญาตกับกรมธนารักษ์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที ่
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา ก็ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ และเรื่องของโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเหมืองหิน     
การเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม เพ่ือการก่อสร้างและการท่องเที่ยว จะติด พรบ.แรกปี พ.ศ. 2560  
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ท่านจะต้องเตรียมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ว่าสามารถท าได้หรือไม่  

อีกประเด็น โครงการการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์          
(ศูนย์สุขภาพสู่ AEC) และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแล
สุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไรบ้าง 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ โครงการการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพสู่ AEC) 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ จะมีรายงานความคืบหน้าว่าไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในส่วน

ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอให้จังหวัดชี้แจงความคืบหน้าคะ ในวาระต่อไปคะ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ 3.2 เรื่อง ความคืบหน้าการส่งรายละเอียดการจัดเตรียมข้อเสนอ แผนงาน/
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ โครงการ /ข้อเสนอด้านนโยบาย ส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 

นอกสถานที่ ที่ส่วนราชการ – ภาคเอกชน ประสงค์จะให้กรอ.ส่วนกลางผลักดัน 
(ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562) 

 
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ   จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากการ  
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2562  ที่ผ่านมา อยู่จ านวน 6 เรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกับจังหวัด 
 บุรีรัมย์อยู่ 5 เรื่อง ดังนี้ 
 

     1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติม
ที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปา
หล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอขอรับสนับสนุน 
กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร  
 
 
 



๒๔ 
 

    ความคืบหน้า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการประสานงานจากส านักงานการประปา
   ส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้าง 

สถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก             
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและเขต
เศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว จึงไม่ต้องเสนอขอรับสนับสนุนจาก กรอ.
ส่วนกลาง และครม.สัญจร อีก จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ เพ่ือแจ้งให้กรอ.ส่วนกลาง 
รับทราบ และในส่วนนี้จึงขอถอนเรื่องนี้ออกด้วยนะครับ 
 

     2. โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อสนับสนุน    
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 

    ความคืบหน้า เส้นทางท่ีส าคัญในการเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์สู่จุดผ่านแดน  
   ช่องสายตะกู คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 2445 ช่วงตัวอ าเภอประโคนชัย เป็นถนน 2  

ช่องจราจร ปัจจุบันมีความคับแคบ รถยนต์สัญจรไปมาค่อนข้างหนาแน่นและแออัด 
เพ่ือให้การเดินทางไปยังจุดผ่านแดนช่องสายตะกูเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับแขวง
ทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เสนอให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอประโคนชัยเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไปยังจุดผ่านแดนสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ถ้าจัดตั้งเป็นด่านชายแดนถาวรแล้วการจราจรท าให้มีจ านวนรถยนต์ที่เข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างมาก ถนนบางช่วงยังคงแออัด ไม่สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวและอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้เท่าที่ควร จึงได้
ประสานไปยังแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ได้ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้างแล้ว
เรียบร้อยครับ 
 

     3. โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่อ าเภอนางรองเพื่อสนับสนุนการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง  เสนอขอรับ
สนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 
 ความคืบหน้า เดิมได้วางแผนการด าเนินงาน พ้ืนที่มีการคัดค้าน แต่สิ่งที่คัดค้าน
ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างคัดค้านจุดที่ด าเนินการมันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเกินไปทางชุมชน
มีความต้องการจะให้ขยับจุดด าเนินการก่อสร้างออกไปข้างนอกอีก ปัญหาอุปสรรคส่วน
นี้กรมทางหลวงได้รับเรื่องเพ่ือไปพิจารณาด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส ารวจ
ออกแบบก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยงเมือง สิ่งที่ต้องการที่น ามาเสนอตรงนี้คืออยากให้
ช่วยพลักดันครับ 
 
     4. โครงการจัดตั้ งวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ       
เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร  

    ความคืบหน้า ณ ขณะนี้ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้รายงานมาว่า 
ทางกระทรวงสาธารณะสุขได้ให้ความเห็นชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณ 
180 ล้านบาท ในส่วนของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุขยัง
ไม่ได้พิจารณา  



๒๕ 
 

นายไพศาล จตุรพิธพร   โครงการจัดตั้งอาคารศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา มีความคืบหน้าอย่างไร 
การเศรษฐกิจและ   
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  
 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  ส าหรับโครงการจัดตั้งอาคารศูนย์ดูแลส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัด 
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์ ในเรื่องของการใช้พ้ืนที่คณะนี้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอม 

หรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2562 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการ สปก.ชุดใหญ่ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาอนุมัต ิ

 

     5. โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลาย
มาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทาง
ประมาณ 30 กิโลเมตร เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 
 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อเสนอของจังหวัดบุรีรัมย์แต่พ้ืนที่ด าเนินการไม่ได้อยู่ 
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์   ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นพ้ืนที่จากจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง  

และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา แต่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งพ้ืนที่ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเป็นถนน 4 ช่องจราจร ถัดจากถนน 4 ช่องจราจร 
พอตัดเข้าพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จะกลายเป็นถนน 2 ช่องจราจร จึงเสนอเข้าที่
ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ 
 

นายชิตพล เหล่งอัน  ความคืบหน้า โครงการขยายช่องทางหลวงหมายเลข 226 งบประมาณ  
รองผู้อ านวยการ  ประจ าปี 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3  โดยโครงการขยายช่องทางหลวง 
แขวงทางหลวงที่ 3 หมายเลข 226 ขยายเป็น 4 ช่องทางจราจร งบประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนของแขวงทางหลวงที่  3 งบปี เดียวจะแบ่ ง
งบประมาณจะมีโครงการที่จะด าเนินการต่อเนื่อง ประมาณ 6 ตอน งบประมาณ 170
ล้านบาท ระยะทางที่จะก่อสร้างทั้งหมดรวม ประมาณ 23 กิโลเมตร โครงการใหญ่ๆ    
ที่จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 – 2566 น่าจะแล้วเสร็จเป็น 4 ช่องจราจร 
ทั้งหมดครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

นายไพศาล จตุรพิธพร   ก่อนที่จะไปข้อเสนอถัดไปขอแจ้งให้ท่านทราบเรื่องที่ท่านพิจารณากันมาการที่จะ 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา  ขอรับการจัดสรรงบประมาณจะต้องจะตอบโจทย์ของกลุ่มจังหวัด ฯ ส่งเรื่องไปยัง กรอ. ภาค  
การเศรษฐกิจและ  ในส่วนช่องทางที่ท่านกล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเรื่องไปที่กรมทางหลวงอีกช่องทางหนึ่ง   
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จริง ๆ แล้วการประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ต้องผ่านขั้นตอนกฎหมายที่รองรับด้วย แต่ถ้าท่าน 

จะผ่านไปก็หากฟังก์ชันใช้มติที่ประชุม กรอ. รองรับ ตามแนวทางการด าเนินงาน กรอ. นั้น   
มติ ครม. กล่าวว่า เสนอเรื่องต่อไปที่กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงคมนาคมเลย หากท่าน
ประสานงานระหว่างกรม เรื่องที่ เสนออาจไม่ได้รับความคืบหน้า ซึ่งเป็นข้อกังวลใจ          
หากด าเนินการตามขั้นตอนนี้เรื่องจะต่อเนื่อง สังเกตนะครับว่าเมื่อด าเนินตามขั้นตอน
แล้วเรื่องจะถูกเสนอยังกระทรวงเช่นกัน ข้อเสนอถามว่าโครงการที่เสนอมา 7 โครงการ
ตอบโจทย์ของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ อย่างไร อันนี้ผมฝากไว้เพ่ือน าไปเพ่ิมเติม
ข้อมูลมีผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด ฯ อย่างไร เนื่องจากว่า ถ้ามี ครม. สัญจร ก็จะ
พิจารณาถึง ความมี IMPACT แน่นอน ซึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างที่เสนอไว้ เพราะข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ที่ เข้า ครม. นี้จะต้องเชื่อมโยง แผนชาติ แผนภาค แผนจังหวัด       
แผนกลุ่มจังหวัด ฯ โดยเฉพาะโครงการที่มี IMPACT ต่อกลุ่มจังหวัด ฯ ซึ่งวันนี้ในนาม
ของกลุ่มจังหวัด ฯ โครงการที่เสนอมีความส าคัญทั้งสิ้น คราวที่เสนอต่อ ครม.สัญจร      
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและเน้นไปที่ด้านคมนาคม แต่ในรอบนี้
ขอให้ท่านจัดล าดับความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนและที่เสนอเรื่องไปยังกรมทางหลวง
ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งหรือด้วยกระบวนการด าเนินการของกรอ. ที่ถูกกลั่นกรองจากที่นี้ 
ดังนั้น ข้อเสนอต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมไว้ส าหรับ ครม.สัญจร ซึ่งไม่ทราบว่าจะมาที่ใด     
แต่ช่วงมีนาคม 2563 มีครม.สัญจร แน่นอน ผมก็จะใช้หลักการเหล่านี้ที่จะจัดท าข้อมูล
เพ่ือรายงานท่านนายกรัฐมนตรี ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมข้อมูลทั้งของกรองจังหวัด หรือ 
กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ที่มีความจ าเป็นจริง ๆ และไม่ต้องเสนอซ้ าซ้อนกับโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมาแล้ว หรือเรื่องใดที่อยู่ในแผนแล้วจะไปเร่งรัด จากแผนปี 
2565 เป็น แผนปี 2564 ไม่ได้ เพราะสัญญาท าไว้แล้วตามขั้นตอนของกระทรวง
คมนาคม และส่วนในเรื่องของการใช้พ้ืนที่ ก็ไปด าเนินการขออนุญาต เพราะพ้ืนที่ต่าง ๆ             
มีความส าคัญทั้งหมดไม่ว่าจะใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ หรือพ้ืนที่ของป่ากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเข้าใจเลยพ้ืนที่ป่าจะไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ 
วันนี้ผมขอให้ข้อมูลในการพิจารณาส่งไปตามขั้นตอน เพราะถ้า ครม. มาจะพิจารณากัน
แบบนี้ และจะได้ข้อเสนอที่ชัดเจน จะตอบโจทย์ได้ ในการเข้า ครม. จะได้ลงมติ และ
ขับเคลื่อนต่อไป ในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนงานกลุ่มจังหวัด ฯ แผนภาค หรือฟังก์ชัน 
(Functions) นะครับผม 

 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  เรื่องการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยและเราด าเนินการไปตามข้ันตอน 
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์  ปกติ คือข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย และส่งไปยังกรม หรือที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  

โครงการนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้ข้อมูลไปสองทาง 
 
     6. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย ์เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 
 

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ  เรื่องนี้ท่ีเสนอมานั้นรอรายละเอียดในวาระถัดไปครับ 
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์     



๒๗ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และจังหวัดบุรีรัมย์ขอถอนเรื่องจ านวน 2 เรื่อง คือ โครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยจระเข้มาก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัว
เมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการขยายถนน 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอขอรับการสนับสนุน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์  9,252.00 ล้านบาท ดังนี้   

1. แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย จ านวน 26 รายการ
งบประมาณ 3,242.00 ล้านบาท (โครงการชลประทานสุรินทร์)  

2. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 4 สายทาง งบประมาณ 6 ,010 
ล้านบาท  รายละเอียดขอเชิญ โครงการชลประทานสุรินทร์ และแขวงทาง
หลวงสุรินทร์ เป็นผู้ชีแจงรายละเอียดครับ  

 

นายกิตติศักดิ์ แสวงผล      1. แผนงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย งบประมาณ 3,242.00 
ผู้แทน โครงการ  ล้านบาท (โครงการชลประทานสุรินทร์) เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และ
ชลประทาน  ครม. สัญจร เป็นแผนงานโครงการที่โครงการชลประทานสุรินทร์ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ล าชีน้อยเป็นล าน้ าขนาดปานกลาง ต้นน้ าอยู่เทือกเขาพนมดงรัก เขต 

อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งสิ้น 4,591 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ยประมาณ 614.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีลุ่มน้ าสาขาท่ีส าคัญ คือ ล าห้วย
เสนง และล าห้วยอ าปึล และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดระหว่างสุรินทร์และบุรีรัมย์ก่อน
จะไหลลงแม่น้ ามูลที่อ าเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์  มีการพัฒนาแหล่งน้ าจากหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร มักประสบปัญหา
ภัยแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี อีกทั้งยังประสบปัญหา การเปลี่ยนแปลงทาง
น้ าธรรมชาติและสิ่งกีดขวางทางน้ าต่างๆ ท าให้ปริมาณน้ าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง
ของกรมชลประทาน เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่ม
น้ าล าชีน้อย ในอดีตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสาเหตุหลักคือขาดแผนพัฒนาที่มีลักษณะบูรณาการเนื่องจากเป็น
แผนงานที่ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐระดับ  Top Down มีความซ้ าซ้อนเพราะมี
หลากหลายหน่วยงานด าเนินการประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เป็นหุ้นส่วนและเป็น
เจ้าภาพในระดับน้อย ไม่จริงจังและต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในพ้ืนที่ทั้งในขั้นตอนศึกษาส ารวจ การส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์
จากโครงการการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ      
ขาดการยอมรับจากประชาชนในระดับพ้ืนที โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้น าเสนอ 

แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย 26 โครงการ มีดังนี้ 
   โครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ  
   มูลกลางเป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 
   ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 

 



๒๘ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

  แผนงานระยะเร่งด่วน (1-2ป)ี           

1 แก้มลิงฝายบ้านใหม่พร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 30,000,000 คป.สุรินทร ์

2 
ปรับปรุงระบบระบายน้ าอ่างเก็บน้ าบ้าน 
ระไซร์พร้อมอาคารประกอบ 

สวาย เมือง สุรินทร ์ 80,000,000 คป.สุรินทร ์

3 
แก้มลิงหนองละลมพะเนาพร้อมอาคาร
ประกอบ 

สวาย เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 คป.สุรินทร ์

4 แก้มลิงบ้านตระแสงพร้อมอาคารประกอบ ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 คป.สุรินทร ์

5 แก้มลิงบ้านคอโคพร้อมอาคารประกอบ ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 45,000,000 คป.สุรินทร ์

6 แก้มลิงกุดตลาดพร้อมอาคารประกอบ กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 35,000,000 คป.สุรินทร ์

7 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้ าบา้น
ตากลาง 

กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 25,000,000 คป.สุรินทร ์

8 
โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมการพัฒนา
ลุ่มน้ าล าชีน้อย จังหวัดสุรินทร ์

- เมือง สุรินทร ์ 5,000,000 คป.สุรินทร ์

9 แก้มลิงหนองเกลือเหม็นพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร ์ 20,000,000 มูลกลาง 

10 แก้มลิงหนองเสน็ดพร้อมอาคารประกอบ สวาย เมือง สุรินทร ์ 7,000,000 มูลกลาง 

  แผนงานระยะกลาง (2-4ปี)           

11 ซ่อมแซมฝายยางบ้านตระแสง   ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 100,000,000 มูลกลาง 

12 
แก้มลิงหนองกระโดนค้อพร้อมอาคาร
ประกอบ 

เมืองลีง จอมพระ สุรินทร ์ 60,000,000 คป.สุรินทร ์

13 ปตร.บ้านศาลา พร้อมระบบส่งน้ า นาด ี เมือง สุรินทร ์ 600,000,000 
ส านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 8 (สกก.8) 

14 สถานีสบูดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ าบา้นพญาราม เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 ครม.สัญจร 

15 อาคารบังคับน้ าบ้านใหม่ (คุ้มบา้นขาม) ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 15,000,000 มูลกลาง 

16 อาคารบังคับน้ าบ้านแสรโอ ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร ์ 35,000,000 มูลกลาง 

17 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าห้วยเสนง
ตอนบน 

เฉนียง เมือง สุรินทร ์ 250,000,000 คป.สุรินทร ์

18 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าลุ่มน้ าอ าปึลตอนบน เทนมีย์ เมือง สุรินทร ์ 250,000,000 คป.สุรินทร ์

  แผนงานระยะยาว (5-7ปี)           

19 ปตร.ปากล าช ี กระโพ ท่าตูม สุรินทร ์ 350,000,000 สกก.8 

20 ปรับปรุงฝายบ้านเมืองลีง เมืองลีง จอมพระ สุรินทร ์ 300,000,000 สกก.8 

21 ปรับปรุงฝายบ้านทุ่งมน ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร ์ 200,000,00 สกก.8 

22 ปรับปรุงฝายยางตระแสง ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร ์ 350,000,000 สกก.8 

23 โครงการผันน้ าลุ่มน้ าห้วยเสน-อ าปึล เทนมีย์ เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 คป.สุรินทร ์

24 แก้มลิงหนองท านบทมพร้อมอาคารประกอบ เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 50,000,000 
คป.สุรินทร์/
ครม.สัญจร 



๒๙ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด งบประมาณ หมายเหตุ 

25 แก้มลิงหนองตาเฮงพร้อมอาคารประกอบ เพี้ยราม เมือง สุรินทร ์ 85,000,000 
คป.สุรินทร์/
ครม.สัญจร 

26 
สถานีสบูน้ าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบสง่น้ าบา้น
หว้าน 

ตระแสง เมือง สุรินทร ์ 150,000,000 สกก.8 

รวม 3,242,000,000   
 

 ทั้งนี้ โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้มีความพร้อมที่จะด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว ทั้งหมด 26 รายการ ทั้งความพร้อมในเรื่องของแบบแปลน ปร.4 ปร.5         
มีความพร้อมในเรื่องของการขอใช้พ้ืนที่ เรียบร้อยแล้วครับ ยังคงเหลือส านักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 (สกก.8) อยู่ระหว่าท าเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ครับ 
 

นายไพศาล จตุรพิธพร   ได้ขออนุญาตไปยัง ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) บ้างหรือป่าวครับ 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา    
การเศรษฐกิจและ   
สังคมแห่งชาติ (สศช.)  

 

นายกิตติศักดิ์ แสวงผล      ได้น าเสนอไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ด้วยครับ 
ผู้แทน โครงการ   
ชลประทาน   
จังหวัดสุรินทร์   

 

นายกิตติพันธ์ ผิวเอ่ียม  2. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
ผู้แทน แขวงทางหลวง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (แขวงทางหลวงสุรินทร์) จ านวน 4 สายทาง  
สุรินทร์   งบประมาณ 6,010.00 ล้านบาท เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม. 

สัญจร 
         โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เนื่องจาก ขอรายงานในส่วนที่เป็นกิจกรรมของ
กรมทางหลวงที่ได้เสนอในช่วง ครม. ปี พ.ศ. 2561 เส้นทาง 226 ซึ่งเป็นทางจาก
สุรินทร์ไป ห้วยทับทันหรือไปทางจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางนี้มีระยะทางที่เหลือ 2 ช่อง
จราจรอยู่ประมาณ 40 กว่ากิโลเมตร ส าหรับปี พ.ศ. 2563 ไม่ได้งบประมาณ 
เนื่องจากมีหลายพ้ืนที่ยังติดปัญหาอยู่ การส ารวจออกแบบเส้นทางนี้ได้ออกแบบส ารวจ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมทางหลวงจะมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้จะผ่าน
แหล่งโบราณสถาน ท าให้เลื่อนไปด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 ส าหรับเส้นทางของทาง
หลวงหมายเลข 2077 ตอนสุรินทร์-สังขละ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ได้เสนอเข้าไปและ
เป็นเส้นทางท่ีจังหวัดมีความต้องการมาก ในปี พ.ศ. 2563 มีการเข้ามาส ารวจออกแบบ
แล้ว อยู่ระหว่างการท าส ารวจออกแบบ แต่บางช่วงที่ยังติดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะมีบางตอนที่ต้องด าเนินการในระยะทางสั้น ๆ ไปก่ อน
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาในส่วนของเส้นทางที่ยังมีความต้องการ เส้นที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 
2378 เส้นทางนี้ เป็นเส้นที่ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์ไปยังอ าเภอสตึกหรือ
สนามบินบุรีรัมย์ ส าหรับปีนี้ทางกรมทางหลวงได้อนุมัติในการให้งบในการศึกษา



๓๐ 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องของโบราณสถาน ซึ่งในส่วนของการส ารวจทาง งานส ารวจ
ออกแบบจากกรมทางหลวงได้มาด าเนินการแล้ว 

      ในส่วนที่เสนอขอรับการสนับสนุนและมีมติเห็นชอบจากการประชุมกรอ.      
กลุ่มจังหวัด ฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว จ านวน 4 สายทาง ดังนี้ 

(1) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม – หนองฮู ระหว่าง กม. 0+000 – 
กม. 17+200 และ กม.18+848-กม.36+513  ระยะทาง 34.865 กม. งบประมาณ 
1,220.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด  

(2) ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ – ล าพังชู ระหว่าง กม.0+610-
กม.30+765 และ กม.39+000-กม.66+231 ระยะทาง 57.386 กม. งบประมาณ 
2,050.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด 

(3 ) ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง – หินโคน ระหว่าง กม.
189+040 – กม.225+356  ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร งบประมาณ 1 ,270.00 
ล้านบาท  โครงข่ายทางเลียบชายแดน     

(4) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน แยกเข้าช่องจอม - นาต าบล ระหว่าง 
กม. 0+000 – กม. 41+982 ระยะทาง 41.982 กิโลเมตร งบประมาณ 1,470.00 
ล้านบาท โครงข่ายทางเลียบชายแดน 
 

 ความคืบหน้าทั้งหมด 4 สายทางนี้  ได้เสนอไปยัง กรอ.ส่วนกลาง และครม.
สัญจร และได้ประสานไปยังหน่วยงานกรมต้นสังกัด 

 
นายไพศาล จตุรพิธพร   จริง ๆ แล้วโบราณสถานจะต้องขออนุญาตทางกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับ 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา ในส่วนงบประมาณ จะต้องหารือกันใหช้ัด ศึกษาออกแบบพื้นที่อย่างไร แต่ถ้าติดพ้ืนที่ 
การเศรษฐกิจและ แบบนี้ จะต้องหลบหรือเลี่ยงเส้นทางแหล่งโบราณสถานทุกพ้ืนที่นะครับ ไม่ใช่เฉพาะ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่กล่าวถึง 

 
นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์ ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับส าหรับโครงการนี้ที่มีทั้งหมด 4 สายทาง 
ผู้แทน จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ขอรับการสนับสนุนและได้มีมติเห็นชอบจากการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ       

ครั้งที่แล้ว เป็นการก่อสร้างถนนจากถนนแนวเดิมที่มีถนนอยู่แล้วแต่ในการก่อสร้างขยาย
เส้นทางโดยก าหนดรัศมี ณ จุดก่อสร้าง รอบหนึงคือ 1 กิโลเมตรว่ามีโบราณสถาน       
อยู่หรือไม่ หากมีจะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงจะสามารถ
ก่อสร้างได้ ส่วนตรงนี้ทางแขวงทางหลวงน่าจะได้ด าเนินการแล้ว คือโครงการที่ทาง
แขวงทางหลวงสุรินทร์ได้รายงานในวาระที่ 3.1 แล้วนั้นนะครับ จะมีบางส่วนที่สร้างไป
แล้วและมีบางส่วนที่ยังไม่ได้สร้างที่ยังติดในส่วนของพ้ืนที่อยู่ แต่สายใหม่ 4 สายนี้จะ
เป็นถนนสายเดิมที่มีช่องจราจรจ านวน 2 ช่องจราจร แล้วขยายเป็น 4 ช่องจราจร       
ที่มีโครงข่ายโซนเหนือจังหวัด จ านวน 2 สายทาง และโครงข่ายทางเลียบชายแดน 
จ านวน 2 สายทาง ที่เชื่อมโยงจังหวดบุรีรัมย์ – จังหวัดสุรินทร์ – จังหวัดศรีสะเกษ      
ที่เชื่อมโยงเป็นกลุ่มจังหวัด ฯ 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



๓๑ 
 

     (1) โครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดนครราชสีมา น าเสนอโดยสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม.สัญจร 

 

นางกรคณา ลืออดุลย์   ยังคงมีหัวข้อ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครราชสีมา” น าเสนอโดย 
กรรมการและผู้ช่วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เสนอขอรับสนับสนุน กรอ.ส่วนกลาง และครม. 
เลขานุการ สัญจร ยังไม่มีข้อมูลชี้แจง เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ มีภารกิจรับ  

นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์ก่อการร้าย            
ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จึงขอเรียน            
ให้ ผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ความเป็นไปได้ขั้นตอนการด าเนินงานของ โครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครราชสีมา ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จะท าบ้าง
จะต้องด าเนินการหรือเตรียมการ หรือมีวิธีการอย่างไร 
 

นายไพศาล จตุรพิธพร   เมื่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ที่ผ่านมา มีการยกเลิกค าสั่ง คสช. ทั้งหมดเกี่ยวกับ 
ผู้แทน สนง. สภาพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบเพ่ือเสนอ    
การเศรษฐกิจและ นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา เพราะฉะนั้นการเสนอเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจพิเศษ 
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ถ้ามีข้อเสนอในการจัดท า มีอยู่จังหวัดหนึ่งเสนอเรื่องผ่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือขอให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านมาถึงนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในการเสนอเรื่องนี้
จะต้องเป็นในรูปแบบ Project Brief สั้นๆ ถามว่าจะเข้ากระบวนการขั้นตอนการเสนอ
เรื่อง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นจังหวัดนครราชสีมาหรือกลุ่มจังหวัด ฯ ต้องการให้มี
การศึกษาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดในกลุ่มของอีสานล่าง 1 เนื่องจากเราไม่รู้ว่าจังหวัดไหน 
ที่จะมีขีดความสามารถ จะเป็นเขตที่จะเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรมที่ด าเนินการบริหารจัดการ และเข้ามาขอมติจาก  กรอ.      
กลุ่มจังหวัด ฯ เสนอไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณเพ่ือให้เกิดการศึกษา
รายละเอียดและงบประมาณ และกระบวนการหลังจากนั้นจะเข้าคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รอระเบียบ ซึ่งยังมีมติที่ประชุมพิจารณาเรายังไม่ทราบว่ากลุ่มจังหวัด ฯ จังหวัดใด
เหมาะสมต้องมาพิจารณาก่อนว่าจะเป็น จังหวัดส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยน าเรียน
คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) หรือลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การร่างระเบียบเป็นอย่างไร แล้วจะมอบให้ ใครไปศึกษาความเป็นไปได้  ท่ าน
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สั่งการ และนี้คือกระบวนการและข้ันตอนที่ถูกต้องนะครับ 
 

นางกรคณา ลืออดุลย์   เราก็ได้รับความกระจ่างพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่จ าเป็น 
กรรมการและผู้ช่วย จะต้องเป็นจังหวัดนครราชสีมา อาจจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เลขานุการ ก็ได้ ขอขอบคุณค่ะ 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.3 เรื่อง การประชุมเพื่อการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความ
เหมาะสมการสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เม่ือวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ         
ปริสุทโธ ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
 

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติ  
ผู้แทน กลุ่มจังหวัด ฯ เห็นชอบให้ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ     

 สสปน. ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและไม่เป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตก่อนได้รับสนับสนุน
ตามข้ันตอน   
  ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. 
เป็นหน่วยที่จัดตั้ง ขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ MICE โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะท าให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัด
นิทรรศการ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศไทยและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และเพ่ือให้บรรลุวั ตถุประสงค์
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว สสปน. ได้จัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการสร้างศูนย์ประชุมและจัดนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ฯ ที่มีการเติบโต
ทางด้าน เศรษฐกิจมาก เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประชุม และจัดแสดงนิทรรศการในการรับ
กิจกรรมไมซ์ โดยได้ว่าจ้างคณะท างานวิจัย จากศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการศึกษาและวิจัยโครงการ และมีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการศึกษา ดังนี้ 
  • เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจในการสร้างศูนย์
ประชุมและสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ได้แก  ่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  
  • วิเคราะห์ตลาด การเก็บข้อมูล (Data) และก าหนดกลยุทธ์เชิงลึกที่เน้นด้าน
การศึกษาความ เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพเมือง สภาพกลุ่มจังหวัด พื้นที่
การลงทุน การเก็บ ข้อมูล (data) ของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใน การดึงงาน และ
ความเป็นไปได้ของโอกาส ทางธุรกิจในอนาคตส าหรับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 เพ่ือความพร้อมในการ รองรับกิจกรรมไมซ์ ในพ้ืนที่  
  • เพ่ือก าหนดคุณลักษณะของการวางต าแหน่งทางการตลาดและยุทธศาสตร์  
การจัดสร้างหลัก (product offering) ที่จะท าให้ศูนย์การประชุมและสถานที่จัดงาน
แสดงนิทรรศการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในมิติของความสามารถ   
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ครอบคลุมและรองรับกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ     
ทีจ่ะเข้ามาจัดในพ้ืนที่  
  • เพ่ือสรุปความคุ้มทุนด้านการลงทุนก่อสร้าง และความจ าเป็นของการสร้าง
ศูนย์ประชุมและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
  • เพ่ือศึกษาปัจจัยในการสร้าง ขนาดและประเภทของศูนย์ที่จะตอบสนอง
ทิศทางของตลาดสิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึงพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และอ่ืน ๆ     
ที่จ าเป็นต่อการรองรับ กิจกรรมไมซ์ในภูมิภาค  



๓๓ 
 

 
  • เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
ด าเนินการต่อไป ในอนาคตอย่างยั่งยืน  
  • เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการจัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมการ
สร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเก่ียวข้องฯ (Public hearing)  
  ประเด็นเบื้องต้น ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้ 
  • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านจะส่งเสริม อุตสาหกรรมการประชุม 
สัมมนา นิทรรศการ และอีเว้นท์  
  • ต าแหน่งที่ตั้ง/พ้ืนที่ที่มีศักยภาพส าหรับโครงการศูนย์ประชุม ฯ  
  • การลงทุนในอุตสาหกรรมการประชุม โรงแรม ศูนย์ประชุม สถานที่ท่องเที่ยว 
จะเอ้ือประโยชน์ต่อพ้ืนที่อย่างไร ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน 
   1. ความสะดวกสบายในการเข้าสู่เมืองและสถานท่ีจัดงาน 
   2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 
   3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม 
   4. ที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   5. สถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   6. ภาพลักณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 
   7. สภาพแวดล้อมของเมือง 
   8. ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษา 
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  การประเมินที่ตั้งของศูนย์ประชุม ฯ เบื้องต้น 
   สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นด้วยว่า
จังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางคือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพราะเป็นจังหวัดที่เติบโตทางเศรษฐกิจและมีการขยายตัวเมืองค่อนข้างมาก และยังมี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความพร้อมมากกว่าจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์มี
สนามบินภายในจังหวัด ซึ่งก าลังจะพัฒนาไปเป็นสนามบินนานาชาติ  
   ส าหรับการประเมินความเหมาะสมของที่ตั้ งศูนย์เบื้องต้น ผู้ ให้
สัมภาษณ์ได้เสนอพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ดังนี้ 
   - จังหวัดนครราชสีมา  
     • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุดแข็งมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและ
พัฒนาวิศวกรรมและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร มีโอกาส
พัฒนาการจัดประชุมนานาชาติด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องได้สะดวก แต่ข้อเสียคือมีพ้ืนที่
ห่างไกลย่านการค้า โรงแรม พาณิชยกรรม ขาดระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ  
     • เขาใหญ่  ข้อดีคือมีโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่จ านวนมาก เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท่องเที่ยวเชิงรางวัล และการจัดประชุม มีโครงสร้างพ้ืนฐานเข้ามาใกล้พ้ืนที่ เช่น 
มอเตอร์เวย์ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง แต่ข้อเสียคือ อยู่ห่างไกลชุมชนท าให้ประโยชน์ตก
ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างจ ากัด  
   • รถไฟความเร็วสู ง สถานีนครราชสีมา เป็นท าเลอยู่ ใน เมือง
นครราชสีมา ท าให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายและจ านวนมาก ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับระดับภูมิภาค แต่พ้ืนที่อยู่ห่างจากสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ และพ้ืนที่เมือง ต้องใช้รถยนต์ ยังไม่มีสนามบิน 
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   - จังหวัดบุรีรัมย์ 
   • พ้ืนที่บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนา เป็นท าเลที่อยู่ใกล้กับสนาม
ฟุตบอลและสนามแข่งรถที่มีมาตรฐานระดับโลกสามารถเชื่อมต่อ ไปยังสนามบิน
นานาชาติได้ภายใน 30 นาที แต่ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ พ้ืนที่สนับสนุน อ านวย
ความสะดวกส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีอยู่กระจายตัวห่างจากท่ีตั้งต้องใช้รถยนต์ในการ
เข้าถึง และช่วงที่มีการจัดงานกีฬา หรือมหกรรมกีฬา โรงแรมไม่พอรองรับ ยังไม่มีความ
พร้อมในการจัดงานที่หลากหลายเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

    - จังหวัดสุรินทร์ 
   • ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดสุรินทร์ มีท าเลอยู่ใจกลางเมือง และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีโอกาสได้กลุ่มลูกค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมารับบริการสุขภาพเป็นจ านวนมาก แต่ระบบคมนาคม
ท้องถิ่นยังไม่สะดวก ขาดท่าอากาศยานนานาชาติในพ้ืนที่ ขาดการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์ในระยะยาว 
  และที่ปรึกษาได้ประเมินแล้วพบว่า พ้ืนที่ที่เหมาะสม มี 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ รถไฟ
ความเร็วสูง สถานีนครราชสีมา และพ้ืนที่บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนา 

      
  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมการสร้าง
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ประชุม
เห็นด้วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1     
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคได้มากข้ึน โดยจังหวัดที่มีศักยภาพ
ที่จะเป็นศูนย์กลางคือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะเป็นจังหวัดที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและมีการขยายตัวของเมืองค่อนข้างมาก โดยเสนอความเห็นว่าให้    
ที่ปรึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม 
  2. ระบุพื้นท่ีด าเนินการว่า พ้ืนที่ใดมีความเหมาะสมอย่างชัดเจน 
  3. จัดท าแบบรูปรายการ การสร้างแบบจ าลองส าหรับการก่อสร้าง (โมเดล) 
  4. โครงการศูนย์การประชุมและสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด าเนินการก่อสร้างแล้วจะสามารถด าเนินการได้จริง
หรือไม ่
 

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์   เป็นความจ าเป็น ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเมื่อได้มาแล้วต้องหาแนวทาง 
รองประธาน การบริหาร จัดการจะท าอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า อย่างเช่นสนามช้าง อินเตอร์เนชั่น  

แนล เซอร์กิต ที่เป็นของเอกชน อย่างน้อยจะต้องมีกิจกรรม 330 วัน/ปี กิจการจะต้องดึ
ลงอยู่ได้กิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่บ้าง งานขนาดเล็กบ้าง ดังนั้นจังหวัด
บุรีรัมย์ค่อนข้างโชคดีที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง เมื่อภาครัฐเราร่วมมันก็เกิดการบูรณา
การ การท างานร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์
เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์นี้ ได้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการโมโต จีพี จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อก่อนโรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีที่พักแรมน้อย
มากจะต้องไปพักที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ขณะนี้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงมี   
การลงทุนเรื่องที่พักแรมเพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการที่ตามมาของภาครัฐ วันนี้โรงแรม
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ขนาดเล็ก เวลามี Event (อีเวนท์) จะมีปัญหาเรื่องการปั่นราคา ซึ่งหน่วยงานราชการได้
ด าเนินคดีไป ที่ไปฟันราคาเกินสมควร หลังจากที่เราได้ตั้งกฎเกณฑ์ และและได้ตักเตือน
ไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องด าเนินคดี ในภาพรวมจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อได้แล้วจังหวัด
นครราชสีมาเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวก็ได้รับผลประโยชน์ด้วย จังหวัดสุรินทร์ก็ได้รับ
ผลประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากติดชายแดนจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกัน 
เราจะได้ประโยชน์ร่วมกันเกิดการบูรณาการร่วมกัน ขอน าเรียนที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง อ่ืน ๆ  
 
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์   ผมขอเรียนว่าเวทีนี้เป็นเวที กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ไม่ใช่เวทีของราชการเพียง 
รองประธาน  อย่างเดียว  ขอเชิญภาคเอกชนมาแสดงความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร             

จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย 
 
นายอัฐพล  สัมพันธ์วงศ์  กราบเรียนท่านประธานและรองประธานนะครับ ช่วงที่ ครม.สัญจร ณ จังหวัด 
ผู้แทน หอการค้า  บุรีรัมย์ ขณะนั้นผมเป็นเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และได้ร่วม 

จังหวัดนครราชสีมา เข้าประชุม เมื่อสักครู่มีหลายเรื่องนะครับที่ได้กล่าวกันไป อันดับแรกเรื่องของเขต 

เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องของจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการจะพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัด
โดยใช้อุตสาหกรรม จะมีทั้งหมด 15 อุตสาหกรรม ที่จะขอทางส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน BOI เพ่ือที่จะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งจังหวัดตอนแรกมีการแบ่ง
โซนบน โซนล่าง ตอนนี้เรามีมติในที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ร่วมกับ กรอ.จังหวัด เพ่ือที่จะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งจังหวัดเลย 
มันมีหลายบริบทครับว่า จังหวัดนครราชสีมาตอนบน และจังหวัดนครราชสีมาตอนล่าง 
มีความพัฒนาที่ไม่เท่ากัน อันนี้ เป็นการน าเสนอเพ่ือที่จะเข้าไปขออนุมัติเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อย่างที่ท่านผู้อ านวยการส่วนประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวไว้ เราเองศึกษากัน
ต่อไป เพียงแต่ว่าบริบทนี้ ถ้าสามารถเป็นไปได้ มันก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา และเรื่องโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา ได้คุยกันกับทางกลุ่มจังหวัด ฯ แล้วว่าตัวพ้ืนที่ได้มอบให้กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา แล้วแต่ตัวงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้อง
เข้ามากับทางกลุ่มจังหวัด ฯ ไว้แล้วนะครับ ต้องขออนุญาตกลับมาพิจารณาว่า         
เป็นเหตุใด เพราะอะไร จะได้ท าต่อ ในส่วนเรื่องของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ
จัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือการรับ
ฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมการสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดง
นิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือรับฟังความเหมาะสมว่าจังหวัดใดเหมาะสม ซึ่งเราไม่ได้มีข้อขัดข้องว่าจะก่อสร้าง    
ในพ้ืนที่ไหน แต่เรากังวลว่าเมื่อจัดตั้งแล้วการบริหารจัดการต่ออย่างไร ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีท้าวสุรนารี มีพ้ืนที่ประมาณ 90 ไร่ ในการที่จะให้เกิดศูนย์ประชุมและจัด



๓๗ 
 

แสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ  ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
ไมซ์ (MICE) มีโรงแรมต่างๆ ที่มีความพร้อม หลายโรงแรมได้รับการอนุมัติห้องประชุมที่
เป็น ไมซ์ เป็นจ านวนมาก ตัวห้องประชุมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นต์ทรัล เป็น ไมซ์ เช่นกัน คือเรื่องของความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมามีความ
พร้อมค่อนข้างสูง หากจะดูความพร้อมเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา    
ไม่ใช่มีแค่รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินนะครับ จังหวัดนครราชสีมามีสนามบิน 
แต่ยังไม่มีโอกาสเท่านั้นเอง ที่จะเป็น สนามบินนานาชาติ(International Airport) 
ตอนนี้เป็นรถไฟความเร็วที่เชื่อม 4 สนามบิน เพราะจังหวัดนครราชสีมามีสนามบิน และ
มีทางรถไฟที่เชื่อมไปยังสนามบิน เพียงแต่ โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้ยังไม่ถูกใช้เท่านั้นเอง 
ถ้ามองภาพใหญ่ ผมเสนอว่าจังหวัดนครราชสีมามีความเหมาะสมสูงมากในการเป็นศูนย์
ประชุม ยิ่งขณะนี้  มอเตอร์เวย์ ใช้เวลาในการเดินทางจากไม่ว่าจะเป็นสบามบิน     
สุวรรณภูมิ หรือจะเป็นสนามบินดอนเมือง มาถึงจังหวัดนครราชสีมาไม่ถึง 2 ชั่วโมง   
เมื่อลงเครื่องแล้วท่านที่เดินทางไปต่างประเทศ ท่านก็จะต้องเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เพ่ือออกจากสถานที่นั้น ทางส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)   
ได้กล่าวไว้ว่าถ้าที่  ใดก็ตามที่นั่ งรถยนต์เกินสามชั่วโมงเหมาะสม ตอนนี้จังหวัด
นครราชสีมาใช้เวลาอยู่ที่ 2 ชั่วโมง ฉะนั้นนี้คือความพร้อมว่าเหตุใดจังหวัดนครราชสีมา
มีความพร้อมที่จะสร้างศูนย์ประชุม นี้ก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับที่เราผลักดัน อีกเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง    
Korat ICD  : Inland Container Depot ในเรื่องของพ้ืนที่ตู้คอนเทรนเนอร์ ที่วิ่งผ่าน
ทางรถไฟ หรือใช้พ้ืนที่ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ที่มีมากที่สุด มีคอนเทรนเนอร์
ออกจากจังหวัดนครราชสีมา อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าไมจังหวัดนครราชสีมา         
จึงมีความพร้อม ที่จังหวัดนครราชสีมาน่าจะเป็นล าดับแรกๆ ที่ควรจะได้รับการ
สนับสนุนในการด าเนิน โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมด
ขนส่ง Korat ICD  : Inland Container Depot เรียนเบื้องต้น เพ่ือโปรดทราบ 

  
นายอภินันท์ เผือกผ่อง   ผมขอขอบคุณท่านรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับ  
ประธาน ขอเรียนเสริมให้ที่ประชุมทราบในส่วนของ MICE city ที่ สสปน. ได้มาศึกษาส ารวจตอนนี้ 

  ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับศึกษาในรายละเอียดและเกือบจะได้ข้อสรุปแล้ว 
คะแนนก็สูสีกันระหว่าง จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ ตอนนี้ก็ได้ให้กลับไปท า
รายละเอียดให้ เป็นคะแนน แต่อย่างที่ว่าทางท่านหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา          
ได้กล่าวไว้ จังหวัดนครราชสีมานั้นมีความพร้อมในทุกด้านที่ส าคัญเรื่องมอเตอร์เวย์ 
ในช่วงกรกฎาคมก็จะเปิดใช้แล้ว แล้วที่ส าคัญก็คือว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูง        
เป็นต้น อยู่ระหว่างด าเนินการที่จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ผมได้เดินทางไปราชการที่จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือศึกษางานของพืชสวนโลก ทางจังหวัดนครราชสีมาของเราก าลังจะได้เป็น
เจ้าภาพในปี 2029 เป็น ไทส์ A1 เป็นไทส์ใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่อีก ไทส์ A1 ก็คือ
พ้ืนที่ 1,000 กว่าไร่ ที่อ าเภอคงที่ติดอยู่กับถนนมิตรภาพ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   
ให้โครางการที่เกี่ยวน้ าด าเนินการไปก่อนและจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องไปอีก 
ดังนั้น จึงขอเสริมรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาที่ได้กล่าวไปแล้วครับ       
ขอประชาสัมพันธ์ กระผมได้ไปรับท่านนายกรัฐมนตรี เพ่ือมอบเงินให้กับผู้ประสบภัยเหตุ
การ์ก่อการร้าย ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานน์       



๓๘ 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และรับจิตอาสาซึ่งคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ต้นแบบของประเทศ ในการบริหารจัดการน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน         
ซึ่งได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ ส าหรวจพ้ืนที่สามจุดสามอ าเภอ และสืบเนื่องจากเหตุการ
ผู้ก่อการร้ายกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 มีกิจกรรมที่จะกระตุ้นความ
เชื่อมั่นและเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม
ขอบคุณคนดี ตอนนี้ก าลังส ารวจคนดีกันในคืนก่อเหตุ จะมีการเลี้ยงขอบคุณกันที่
ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 เมื่อวานวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการหารือกัน
ระหว่าง หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ว่าเราจะมีวิธีการ หรือจัดกิจกรรมอะไรเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ หรือการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้ งปี  ซึ่ งจะมีการกรอก
รายละเอียดมาเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังท่านทั้งหลาย จึงจะฝากพ่ีน้องชาว     
นครชัยบุรินทร์ ถ้าเรามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปจะขอฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์    
เชิญชวนกันมาเท่ียวมาร่วมกิจกรรมร่วมกันขอบคุณครับ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
เลิกประชุม   16.00 น. 
 
   



แบบ กรอ. 1 
 

1 

 

แบบรายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ เรื่องที่ประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
1 
 
 

เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ คร้ังที่ 1/2562   
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   

ตรวจสอบรายงานการประชุมเม่ือคราวก่อนและ
รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม  
กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ คร้ังที่ คร้ังที่ 1/2562  

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   

2 
 
 

เร่ืองเพื่อทราบ 
เร่ือง ผลความคืบหน้าของโครงการ
ตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ของกลุ่มจังหวัด        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1     
ที่ผ่านมติ ครม. ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2561 (มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ส านักงานจังหวัด
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม
ความคืบหน้าและรายงานใน
ระเบียบวาระเพื่อทราบ) 

จังหวัดชัยภูมิ ความคบืหน้าของโครงการ
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8พฤษภาคม 2561            
มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการใหญ่ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,998,180,000 บาท รายละเอียด
ปรากฏในรายงานการประชุม (หน้า 7 – 9) 

จังหวัดบุรีรัมย์ ความคืบหนา้ของโครงการ
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ขอรับการสนบัสนนุและขอรับการจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 4 ดา้น ณ ปจัจุบันนี้เราได้รับ
การจัดสรรแล้วจ านวน 3 ดา้น ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ได้รับการสนบัสนนุ
แล้วงบประมาณ 150 ลา้นบาทด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน งบประมาณ 270 ล้านบาท และด้าน
คุณภาพชีวิต งบประมาณ 803,447,700 บาท 
รวมงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรแล้ว 
1,223,447,700 บาท โดยเราขอรับการจัดสรร
ทั้งสิ้นจ านวน 79 รายการ งบประมาณรวม 
9,978,043,000 บาท รายละเอียดปรากฏใน
รายงานการประชุม (หนา้ 9 – 20) 

จังหวัดสุรินทร์ รายงานผลความคืบหน้า
ของโครงการข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของจังหวัดสุรินทร์ ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 
8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ มีโครงการที่ด าเนินการอยู่ 9 รายการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 4,504,679,510 บาท 
รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม      
(หน้า 20 – 22) 
 
 
 

รับทราบ 
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ที่ เรื่องที่ประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 
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เร่ืองเพื่อทราบ 
เร่ือง ความคืบหน้าการส่ง
รายละเอียดการจัดเตรียมข้อเสนอ 
แผนงาน/โครงการ /ข้อเสนอด้าน
นโยบาย ส าหรับการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเปน็ทางการ 
นอกสถานที่ ทีส่่วนราชการ – 
ภาคเอกชน ประสงค์จะให้กรอ.
ส่วนกลางผลักดัน (ต่อเนื่องจากการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 
20 ธันวาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือขอรับการสนับสนุน     
จากการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2562           
ที่ผ่านมาอยู่จ านวน 6 เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและท่อ
ส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมท่ีอ่าง
เก็บน้ าห้วยจระเข้มาก เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าดิบ
ให้เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยงตัว
เมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

2. โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยง
เมืองอ าเภอประโคนชัยเพื่อสนับสนุนการเปิด
จุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู 

3. โครงการก่อสร้างถนนบายพาสเลี่ยง
เมืองที่อ าเภอนางรองเพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าสู่ภาคตะวันออกและ
ท่าเรือแหลมฉบัง 

4. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล 
โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพ        

5. โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร    
ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงล าปลายมาศ – 
ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง – อ.เฉลิมพระ
เกียรต ิจ.นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตร 

6. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ     
จัดนิทรรศการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

รับทราบ และจังหวัดบุรีรัมย์ขอ
ถอนเร่ืองจ านวน 2 เรื่อง คือ โครงการ
ก่อสร้างสถานสีูบน้ าและท่อส่งน้ าดิบจาก
อ่างเก็บน้ าห้วยสวายมาเติมที่อ่างเก็บน้ า
ห้วยจระเข้มาก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าดบิให้
เพียงพอต่อการผลิตน้ าประปาหล่อเลี้ยง
ตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจส าคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการขยายถนน 4 
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วง
ล าปลายมาศ –ห้วยแถลง และ ห้วยแถลง 
– อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา รวม
ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร 

          จังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 
9,252.00 ล้านบาท ดังนี้ 
          1. แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าล าชีน้อย งบประมาณ 3,242.00 ล้านบาท 
แผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าชีน้อย 
26 โครงการ มีดังนี้  
     - โครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นหน่วย
ด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ 

รับทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

3 

 

ที่ เรื่องที่ประชุม สรุปสาระส าคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - มูลกลางเป็นหน่วยด าเนนิการ จ านวน 5 
โครงการ  
     - ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง
ที่ 8 เป็นหน่วยด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ 
          2. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (แขวงทาง
หลวงสุรินทร์) จ านวน 4 สายทาง งบประมาณ 
6,010.00 ล้านบาท 
     (1) ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม 
– หนองฮู ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 
17+200 และ กม.18+848-กม.36+513  
ระยะทาง 34.865 กม. งบประมาณ 
1,220.00 ล้านบาท โครงข่ายโซนเหนือ
จังหวัด  
     (2) ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ 
– ล าพังชู ระหว่าง กม.0+610-กม.30+765 
และ กม.39+000-กม.66+231 ระยะทาง 
57.386 กม. งบประมาณ 2,050.00 ล้าน
บาท โครงข่ายโซนเหนือจังหวัด 
     (3) ทางหลวงหมายเลข  224 ตอน ตาเมียง 
– หินโคน ระหว่าง กม.189+040 – กม.
225+356  ระยะทาง 36.316 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,270.00 ล้านบาท โครงข่าย
ทางเลียบชายแดน    
     (4) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน แยก
เข้าช่องจอม - นาต าบล ระหว่าง กม. 0+000 
– กม. 41+982 ระยะทาง 41.982 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,470.00 ล้านบาท โครงข่าย
ทางเลียบชายแดน 
          จังหวัดนครราชสีมา ไดเ้สนอเร่ืองเข้าที่
ประชุมเพื่อขอรับการสนับสนนุ จากการประชุม 
กรอ. ครั้งที่ 1/2562   
          (1) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครราชสีมา น าเสนอโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา 
 

         รับทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

4 
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4 เรื่องเพ่ือทราบ เรื่อง การประชุม
เพ่ือการรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาความเหมาะสมการ
สร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดง
นิทรรศการภูมิภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวัน
อังคารที่ 14 มกราคม 2563            
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 
ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาความเหมาะสมการสร้างศูนย์
ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภูมิภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ประชุมเห็นด้วยในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
กระจายและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคได้มากข้ึน 
โดยจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางคือ
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะ
เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมี
การขยายตัวของเมืองค่อนข้างมาก โดยเสนอ
ความเห็นว่าให้   ที่ปรึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
1. หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม 
2. ระบุพื้นท่ีด าเนินการว่า พ้ืนที่ใดมีความ 
    เหมาะสมอย่างชัดเจน 
3. จัดท าแบบรูปรายการ การสร้างแบบจ าลอง 
    ส าหรับการก่อสร้าง (โมเดล) 
4. โครงการศูนย์การประชุมและสถานที่จัดงาน 
    แสดงนิทรรศการ ในภูมิภาคตะวันออก        
    เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ด าเนินการก่อสร้าง 
    แล้วจะสามารถด าเนินการได้จริงหรือไม่ 

         รับทราบ 

5 เร่ืองอื่น ๆ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดงานพืชสวนโลก 
จังหวัดนครราชสีมา ของเราก าลังจะได้เป็น
เจ้าภาพในปี 2029 เป็น ไทส์ A1 เป็นไทส์
ใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่อีก ไทส์ A1 ก็คือพ้ืนที่ 
1,000 กว่าไร่ ที่อ าเภอคงที่ติดอยู่กับถนน
มิตรภาพ 
 

         รับทราบ  
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